



ที่ประชุม สปท. เลือก ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ เป็นประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้เริ่มประชุมเป็นครั้งแรก โดยนายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อนำข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ มาใช้บังคับเป็นการชั่วคราว ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ตามที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ จากนั้นได้เชิญนายชัย ชิดชอบ สมาชิก สปท. ลำดับที่ ๓๕ ซึ่งมีอาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่ประธานการประชุมชั่วคราว โดยได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเริ่มจากเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยได้อ่านรายชื่อสมาชิก สปท. ตามลำดับตั้งแต่ลำดับที่ ๑ จนครบลำดับที่ ๒๐๐ จากนั้นนายชัย ชิดชอบ ประธานการประชุม ได้ขอให้สมาชิก สปท. ที่ได้รับการแต่งตั้ง ยืนขึ้นแล้วปฏิญาณตนต่อที่ประชุม หลังจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

โดย พลเอก จิตติวัจน กำลังเอก สมาชิก สปท. ลำดับที่ ๔๗ ได้เสนอชื่อ ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ สมาชิก สปท. ลำดับที่ ๖๔ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมีผู้รับรองถูกต้อง จากนั้นสมาชิก สปท. ได้ผลัดเปลี่ยนกันหารือต่อที่ประชุมว่า ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นประธานและรองประธานสภา สปท. ควรได้แนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อให้สมาชิก สปท. และประชาชนที่รับชมการถ่ายทอดสดได้รับทราบไปพร้อมๆ กัน จากนั้น ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ สมาชิก สปท. ลำดับที่ ๖๔ ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และขอบคุณสมาชิก สปท. ที่ได้ไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธาน สปท. ในครั้งนี้

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเลือกรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยที่ประชุมเห็นชอบตามที่ นายเสรี สุวรรณภานนท์ ให้มีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๒ คน จากนั้น พลตำรวจโท เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา สมาชิก สปท. ลำดับที่ ๕๕ ได้เสนอชื่อนายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิก สปท. ลำดับที่ ๑๕๐ เป็นรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ จากนั้นนายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิก สปท. ลำดับที่ ๑๕๐ ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และขอบคุณสมาชิก สปท. ที่ได้ไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ในครั้งนี้ จากนั้น นายเฉลิมศักดิ์ ออบสุวรรณ สมาชิก สปท. ลำดับที่ ๓๓ ได้เสนอชื่อนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ สมาชิก สปท. ลำดับที่ ๑๓๓ ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง จากนั้นนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ สมาชิก สปท. ลำดับที่ ๑๓๓ ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และขอบคุณสมาชิก สปท. ที่ได้ไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา
